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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๕ นาฬิกา 

 

  (นายอัครวทิย  สุมาวงศ ทาํหนาทีเ่ปนประธาน) 

  ประธาน  :  เรามาครบองคประชุมแลวนะครับ ขอเปดประชุมครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานจะแจงทีป่ระชุมทราบ แจงเรื่องทานวรีะพล คงมั่น 

ขอลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่จังหวัดปตตาน ี

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ  เราประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ขอเลื่อนบันทึก

การประชุมคร้ังนี้ไปดูในคราวหนาครับ  

    ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองพิจารณา พิจารณาตอเนื่องสรุปผลการดําเนนิงานของ 

คณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ คณะแรกก็คอืคณะอนุกรรมาธิการสงเสรมิขอมูลดานสารสนเทศทัง้ใน

และตางประเทศ เชิญทานวรพจนครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพ เมื่อวนัที ่๒๖ ที่แลวมาทางคณะเรา 

ก็ไดจัดการสัมมนา โดยเชิญวิทยากรหลายทานดังที่ปรากฏในรายงานคราวที่แลวมาพูด ผลของการ

สัมมนานัน้ออกมาคอนขางจะเปนที่นาหนักใจ เพราะวาปญหาในรัฐธรรมนูญที่รางออกมานั้น ปญหา

สําคัญที่สุดทีพู่ดกันก็คือวา ระบบการเลือกตั้งที่เขยีนออกมานั้น ถงึแมจะบอกวาเปนระบบสัดสวน 

แตจํานวน ๒๓๐ กบั ๘๐ นีไ้มสามารถสะทอนผลของระบบสัดสวนไดอยางแทจริง จาํนวนนั้นมันไม

เหมาะสม คือระบบสัดสวนที่แทจริงนัน้จํานวนทัง้ ๒ อยางนั้นจะตองใกลเคียงกัน  

  ประการที ่๒ กคื็อ การแบงเขตใหม ก็คงจะกอความยุงยากวุนวายพอสมควร  

แลวเรื่องการแบงโซนวุฒิสภา ๔ โซนนัน้ กไ็มทราบวาจะเอาแบบไหน เปนโซนแบบประชากร

ใกลเคียงกนั หรือวาโซนตามภาคเดิม ถาหากวาประชากรใกลเคียงกนั ภาคกลางกอ็าจจะไปอยู

ภาคใต ภาคอีสานก็อยูภาคเหนืออะไรสารพัดวุนวายไปหมด ขอของใจเรื่องการสรรหานั้นก็ยงัมีอยู

มากเลย แทบจะไมมีใครเหน็ดวยเรื่องการสรรหาสมาชกิวุฒิสภา ก็เปนทีน่าหนักใจอยู ๒ ประการนี้

ผลของการสัมมนา สวนเรื่องอื่นนัน้ สําหรับเร่ืองการพิจารณาขอมูลซ่ึงรบัฟงมาจากคณะกรรมาธิการ 
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รับฟงความคดิเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนนัน้ บายวนันี้เราจะประชุมกนั ขณะนี้ยงัไมไดรับ

ผลสรุปซ่ึงไดมาจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรและจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ก็จะตองขอเลื่อนการ

กราบเรียนไปในคราวตอไปครับ 

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ทานกรรมาธิการมีอะไรจะซักถามอะไร เชญิครับ 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ทานประธานครับ พอดีผมมีโอกาสไปรวมในวนันัน้ 

บรรยากาศที่ประชุมและผูจัดก็คอนขางกะทัดรัดแลวก็จดัไดดี แตวาเสียงที่สะทอนออกมาตามที ่

คุณวรพจนรายงานแลว ผมไปอีกหลายเวทีก็สอดคลองกัน คือในที่มาของ ส.ส. ทั้งระบบสัดสวนกด็ี 

เขตกวางขึ้นกด็ี ที่เลือกเปนพวงก็ดี เราตองวิเคราะหจุดนี้เพราะวาเสียงสะทอนออกมาเขาไมเห็นดวย 

เหตุผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  นะครบั และในสวนที่ ๒ เร่ือง ส.ว. ก็ดี ซึง่สวนหนึ่งมาจากจงัหวัด สวนหนึง่มา

จากการสรรหามันเละเทะ นีค่ือเสียงวพิากษวิจารณ ผมไปเวทีอยุธยากพ็ูดใน ๒ ประเด็นนี้ ทนีี้

เนื่องจากพูด ๒ ประเด็นแลวพอมนัขยายผลออกไป เพราะวาของพรรคการเมืองหรือของผูมี

ประสบการณเขาวิเคราะหขอดีขอเสียแลว เขาวาอันตราย เพราะฉะนัน้การทําประชามติมันจะสงผล 

ตอนนี้มนัยิง่กระจายออกไปเรื่อย ๆ จากทีเ่ราเปดเวที ผมเปดเวทีเมืองนนทเมื่อวานนะครับ เมื่อวาน

โดยผูส่ือขาวมวลชนประมาณ ๔๐ องคกร เขาพูดในทาํนองเดียวกนัวา ถาเปนอยางนี้ทาน 

ดอกเตอรสนั่นก็บอกยงัแกไดปรับไดอยูนะ เสนออยางไรกแ็กไดปรับไดอยู ทนีี้ผมก็นกึในใจวาเราใน

ฝายวิชาการเราจะเอามาวิเคราะหใหมันลกึกวานัน้ไดไหม อยางไรครับ 

  ประธาน  :  ผมคิดวาอยางนี้นะครับ การสัมมนาคราวที่แลวเรื่องระบบการเลือกตัง้

แบบสัดสวน มันคอนขางจะมีความสําคญัสําหรับการพิจารณายกรางรัฐธรรมนูญคราวนีพ้อสมควร 

ฉะนัน้ถาหากวาเปนไปได อยากจะขอใหสรุปผลการสัมมนาโดยเร็ว แลวก็สงไปใหกรอบการพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการหรืออยางไร ยกรางนะครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  คิดวาบายวนันี้เราจะวากนัอยางลึกเลยทัง้ ส.ว. และ ส.ส. 

เสร็จแลวก็จะสรุปผานทานประธานเพื่อนาํเรียนตอคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ 

  ประธาน  :  ครับ คงไมใชผานผม คงตองผานคณะกรรมาธิการนี ้

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ครับ ผานคณะกรรมาธิการ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ก็ขอเรงนิดหนึง่เรื่องนีน้ะครับ มนัมีขอเสนอทางวิชาการ

เกี่ยวกับทีม่าและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา ที่คณะอนุกรรมาธิการไดเสนอมาตัง้แตวันที่ ๕ เมษายน 

แลวผมสั่งตั้งแตตอนที่อยูบางแสน เผอิญหนังสือฉบับนั้นไมรูหายไปไหน กจ็ะขอใหเจาหนาที่เขา 

ถายเอกสารทีย่ังไมม ีฉบับนัน้มันหายไป ผมก็อาจจะเซ็นกันใหม แตวาขอถายฉบับทีม่ันไมมวีันที่เพื่อ

แจกกรรมาธิการ เพราะวาตองเสนอคณะกรรมาธิการพจิารณาเพื่อมมีติอะไรบางอยาง เปนหนังสือที ่
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ทานนครินทรเสนอมาเมื่อวนัที่ ๕ เมษายน แลวก็ส่ังที่บางแสน บังเอิญมนัไปไหนก็ไมทราบ ในเรื่อง

ของอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ จะมีการสัมมนาครั้งตอไป

อะไรตออะไรในเรื่องไหนเมื่อไรหรือเปลา 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ในความเปนจริงนัน้ไดกําหนดการสัมมนาไวรวมแลวถงึ  

๖ คร้ัง วนัที ่๓ นี้กจ็ะมีเร่ืองหนึ่ง  วันนี้ก็จะหารือกนัอีกครัง้หนึ่งถึงรายละเอียดวาอันไหนที่เหมาะสม

และเรงดวนทีสุ่ด ก็จะจัดลําดับกันใหมครับ 

  ประธาน  :  คงตองเรงเรว็ เพราะวาถาเราจะทาํเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญก็คงจะตองเร็ว เชญิครับ 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ผมขอเสนออีกนิดหนึ่ง ผลจากการสัมมนาเพียงแต 

อนุกรรมาธกิาร เทาที่ผมดูแลวนะครับ ไมวาระดับจังหวดัหรือระดับไหน กรรมาธิการเกือบจะไมได

นํามาศึกษาวิเคราะหในเชิงลึก เพราะฉะนั้นเปนไปไดไหมวา คณะอนุจะตั้งคณะทาํงานวิเคราะห

โดยเฉพาะผูเชีย่วชาญในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งเวลาของทานคงไมมีแน ของอนุกรรมาธิการก็ไมมแีน 

แตวาคณะทาํงานเอาผูเชีย่วชาญมาสกั ๔ – ๕ คน โดยทีเ่รามีระบบอยูแลววา ประเดน็นี้คุณชวย

ศึกษาวเิคราะหเปรียบเทียบหนอยอะไรหนอย ในเชงิลึกนีเ่ขาทาํไดครับ  

     นายวรพจน  วงศสงา  :  บายวันนี้ผมจะหารือกัน แลวกค็ิดวาจะตองรบีทําครับ  

เพราะคิดวา ๒ ประเด็นนี้เปนเรื่องใหญ อาจจะเปนความเปนความตายของรัฐธรรมนูญ และอาจจะ

สงผลตอภาวะของประเทศตอไปก็ไดครับ 

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ทางคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศ 

มีอะไรเพิ่มเตมิไหมครับนอกจากนี ้

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ไมมีครับ 

  ประธาน  :  ฉะนัน้ก็ขอผานไปคณะอนุกรรมาธิการที ่๒ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ เชิญ

ทานประธานอนุกรรมาธกิาร 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการครับ ทางคณะ 

อนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญหลังจากที่ไดมกีารเผยแพรรัฐธรรมนูญ เมื่อวนัที่ ๑๙ เมษายน  

ออกมาทางหนาหนงัสือพมิพแลว ก็ไดมอบหมายใหอนกุรรมาธิการไปอานดูวาจะมีขอสังเกตมีอะไร

ตออะไรอยางไรบาง แลวก็หลังจากนัน้แลว ในวนันี้และวนัตอ ๆ ไปก็จะมีสรุปสาระสําคัญของราง

รัฐธรรมนูญลงในหนังสือพิมพอีกประมาณ ๑๐ ฉบับ จะลงทยอยกนัไป ก็ใหอนุกรรมาธิการไปตรวจดู 

แลวก็ในวันนี้เวลาบาย ๒ โมง จะมีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการนี้ก็เพื่อที่จะติดตามงานที่

มอบหมายไปวาเปนอยางไร หลงัจากประชุมบายวันนี้แลว ผมคิดวาคงจะไดมีขอสังเกตบางประการ 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันวันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐             จีรภา ๑/๔ 

 

เอามาเสนอทีป่ระชุมนี ้เพื่อที่จะสงตอไป แตอยางไรก็ตาม งานใหญของกรรมาธกิารตรวจรางนาจะ

อยูตรงที่วา หลังจากที่กรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญไดรับฟงความเหน็ของ ๑๒ องคกร แลวก ็๑๐๐ 

กวามหาวทิยาลัย วาจะมีความเห็นอยางไรแลวก็ปรับแก ขณะเดียวกัน หลงัจากที่ไดมีการแปรญัตติ

แลว ในสภารางรัฐธรรมนูญตอนนัน้ คงจะเปนงานหนักกอนที่จะนาํเผยแพร อันนี้ไดคุยกันกับทาน

อาจารยสมคิด เลขานกุารของคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ กเ็รียนวางานใหญคงจะดูกอนที่

จะนาํออกเผยแพรเพื่อที่จะใหลงประชามต ิจะไปหนักตรงโนน แตอยางไรก็ตามก็เรียนย้ําอกีทวีา 

เมื่อประชุมกนัในบาย ๑๔.๐๐ นาฬิกา วนันี้แลว เพราะฉะนัน้ก็เลยขออภัยที่ไมไดไปรวมงานสมัมนา

ในวนันี ้ประชุมกันวันนี้แลวก็คงจะไดมีบนัทกึอะไรออกมาครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธานคณะอนุกรรมาธิการ  

กราบเรียนทานประธานแลวก็ทานกรรมาธกิารครับ ซึ่งผมก็อยูในชุดอนุกรรมาธกิารตรวจราง

รัฐธรรมนูญ ผมก็มีขอคดิเหน็หวงใยอยูบางประการตรงที่วา เมื่อตอนที่ทางชุดกรรมาธิการยกราง 

รัฐธรรมนูญ ไปยกรางที่บางแสนซึ่งตอนนัน้ชุดกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญก็มีดาํริวา เราควรจะ

ไปทําหนาที่ควบคูกันไป โดยที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทาํกลางวัน เราก็จะไมเขาไปยุงทําให

เขาลําบากใจ แลวก็จะรับงานเขายกรางรัฐธรรมนูญมาตรวจตอนกลางคืน แลวงานออกมามนัก็จะ

สวยตรงที่วา เมื่อเขายกรางเสร็จวันไหนเราก็ตรวจเสร็จวนันัน้ แลวก็สงพิมพ ซึ่งผมเชือ่วาการที่มีคนดู

อีกตาหนึ่งมันยอมดีกวาไมมีคนตรวจทาน ซึง่เปนสิ่งทีแ่นนอนวาคนทํามพีลาดและมองไมเห็นหรอก 

อยางผมขอกราบเรียนนะครบั อยางมาตรา ๔๕  มาตรา ๔๕ วรรคสาม คําวา ลิดรอน กพ็ิมพผิด 

พิมพผิดนี่ไมใชเฉพาะในหนงัสือนะครับ แตของสภาก็ผิด การสั่งปดกจิการหนังสือพิมพหรือ

ส่ือมวลชนอืน่เพื่อลิดรอนเสรีภาพ ใชคําวา ล อันนี้ยกตวัอยางครับ ซึ่งถาหากวาใหชุดตรวจราง

รัฐธรรมนูญไปดู ปญหาก็ไมเกิด หรืออยางเชนวา ทานสุพจนซึ่งเปนคณะอนุกรรมาธิการของทาน 

มานิจก็เคยเหน็วาบางทีใชถอยคํามันควรจะเหมือนกนั แตใชถอยคําที่แตกตาง อยางมาตรา ๔๐ (๕) 

กับ (๖) ทีว่า มีสิทธหิรือยอม ความจริงมนันาจะเหมือนกัน ยอมมีสิทธิไดรับการคุมครอง ยอมไดรับ

การคุมครอง บางอนัก็ใช มสิีทธิไดรับ บางอันกย็อม มันมีความหมายอยางไรถงึไมใชเหมือนกนั อันนี้

ยกตัวอยางวา ถามันไมมีอะไรแตกตางมันก็ควรจะใชถอยคําในลักษณะเดียวกนั แลวยังมีอีกหลายที่

ที่ผมเห็นวาผดิเยอะแยะ อยางบางแหงมนัไปใชซ้ําซอน ผมเหน็วาไมนาจะไปลอกเลย บางมาตราเรา

ดูแลวมันมีอยูแลว แลวทําไมตองไปใสซ้ํา ๆ เยอะแยะเลย ผมกเ็ลยดูวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ถาหากวาให

คณะกรรมาธกิารตรวจรางซึง่ สสร. ไดตั้งขึ้นมาทําหนาที่ ปญหาตาง ๆ ที่เกิดนี้มันก็จะไมเกิด แตวา

พอไมให สสร. ทาํหนาที่ ปญหามนัก็เลยเกดิ ผมก็เลยอยากจะขอกราบเรียนทานประธานวา 

ในตอนนีท้ีท่านประธานอนกุรรมาธิการคือทานมานิจ ไดแจงใหทราบวา ณ เวลานี้ไปอนุกรรมาธกิาร 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันวันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐             จีรภา ๑/๕ 

 

ตรวจรางรัฐธรรมนูญจะทําหนาที่เต็มที่ ผมก็อยากจะกราบเรียนทานประธานอีกนิดหนึ่งวามนัติดขัด

ตรงที่วา ถาหากอนกุรรมาธกิารทาํหนาที่แลว กรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญทําหนาที่แลว 

แลวถาเราไดเสนอไปทางยกรางรัฐธรรมนญู ยกรางเขาจะดูเราไหม คือถาไมดู มนักเ็ทากับทาํงาน

แลวไมไดประโยชนอะไรเลย คือตางคนตางทาํ ผมกราบเรียนวาไมไดมีการทาํงานกันเปนทมี ยกกย็ก

ไป ตรวจก็ตรวจไป ตรวจทาํไป ยกก็ไมไดเอาไปใชประโยชน ------------------------------------------------ 

 

                     - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐       สุรียรัตน ๒/๑ 

 

ประเด็นตอไปก็คือวา เวลาเราจะใชแปรญัตตินี่ มนัถูกจาํกัด ผมยงัอยากจะกราบเรียนในวาระอืน่กบั

ทานประธานวา เราตองมีการตกลงลักษณะการแปรญัตติกันไหม วาจะแปรอยางไร เพราะถาไมตก

ลงนะครับ ถาบอกวาใหมีการอภิปรายไดเฉพาะที่แปรญัตติ ถาเกิดวาแบงกลุมไปแลวเกิดมนัมีบาง

มาตรามนัหลดุไปไมไดมีใครแปรญัตติเลยกลุมไหนแปรญัตติเลย และตรงนัน้เกิดมนับกพรอง

ผิดพลาดขึ้นมา แลวมนักพ็ูดไมไดสิ ขัดในเรื่องกฎระเบียบ ผมกน็าหวงใยวา รัฐธรรมนูญซึ่งเปน

กฎหมายสูงสดุของประเทศ กับถูกติดขัดดวยกฎระเบยีบ และยังกลายเปนออกมาแบบลวก ๆ ผมเคย

ไปดูนะครับ เวลาเราอยูในกรรมาธิการออกกฎหมาย เราจะดูกันเรียงมาตราไป เราจะไมมีกฎระเบยีบ

วาตองแปรญตัติ แลวมันก็จะทําใหเรานี่ไดความรอบคอบ ทนีี้รัฐธรรมนูญ ๑๘๐ วนั เราแกไขกันเยอะ 

เรายกอะไรออกมาใหม ๆ เยอะ แตวาวิธีการทํามันถูกจาํกัด ถูกตกีรอบ พอออกมาแลวเกิดมนัหลุด

มันผิดอยางทีคุ่ณวัชราเคยไปพบวา ประชามติเปนผูมีสิทธิเลือกตัง้ มนัหลุดออกมานี่มันก็กลายเปน

อายเขา ผมก็เลยบอกวา วันนั้นเสยีดายทีว่าชุดยกรางรัฐธรรมนูญไปทาํงานที่บางแสน แตชุดตรวจ

ไมไดไปทํา ถาใหเราไปดูนะครับ ควบคูกันไป กลางวนัยกราง กลางคนืตรวจนะ ผมวาภาพออกมาจะ

ดีกวานี้ครับ 

 ประธาน  :  ขออนุญาตนิดหนึง่ครับ หวัขอแรกเรื่องการตรวจกอนแลวคอยเรื่องการ 

แปรญัตติเลยนะ ขอแคนิดเดียว ในเรื่องการตรวจผมคิดวา อยางไรก็ตามก็คงจะตองมีขาดตก

บกพรองในเรือ่งของคําถกูคาํผิดหรืออะไรพวกนัน้ อันนัน้ก็เปนเหตุหนึง่ที่เขาตั้งอนกุรรมาธิการนี้ เพื่อ

จะไปแกไข ในสวนที่เหน็วาผดิในสวนนัน้ แตหลักการอะไรตออะไรนี่เปนอีกเรื่องหนึง่นะ คราวนี้ผมคิด

วาเพื่อประโยชนของคณะกรรมาธิการ ซึ่งเขาจะตองทํางานภายในกีว่นั ๆ นี้นะครับ รูสึกจะตองจบ

ภายในวนัที่ ๑๐ มถิุนายน กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญูนะ ในขณะที่การแปรญัตติหรือการเสนอ

ความคิดเหน็นี่จบในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ฉะนั้นของเรานี ่คณะอนุกรรมาธกิารตรวจราง

รัฐธรรมนูญ ซึง่ตรวจแลวตองผานกรรมาธกิารนี ่ผมคิดวาไมตองรอใหเสร็จทั้งฉบับไดไหม ตรวจเปน

สวน ๆ ไป แลวก็เมื่อเสร็จแลวก็เสนอ ของเราประชุมเปนอาทิตยนะ แลวก็ทยอยสงกรรมาธิการวา  

ในสวนที่ตรวจแลวนี่มนัเปนอยางไร เพราะวาเมื่อเขาประชุมกรรมาธิการตั้งแตวันที่ ๒๗ เปนตนไป ถึง

วันที่ ๑๐ มิถนุายน เขามีชวง ๒ อาทิตยของเขา อะไรที่เราเหน็วาผิดนี ่เขาสามารถแกไขไดตรงสวน

นั้นนะ นัน่เปนเรื่องเกี่ยวกับการตรวจ 

 ในเรื่องของการแปรญัตติ ผมคิดวาคงจะเปนเรื่องที่เดี๋ยว สสร. จะประชุมนอกรอบใน

เร่ืองนี้ก็คงไมมีปญหาอะไร สวนที่วาไมมีใครแปรญัตติแลวก็ไปพบนี่ ผมคิดวามนัแกไขไดอยูแลว 

เพราะกรรมาธกิารสามารถแกไขไดตลอดเวลาในสวนนัน้ และคนที่เปนกรรมาธกิารยกราง 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐       สุรียรัตน ๒/๒ 

 

รัฐธรรมนูญกส็ามารถพูดไดอยูตลอดเวลา ถาไมเหน็ดวยก็สงวน ไมตองไปแปรญัตติครับ เชิญครับ

ทาน 

 นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพ ผมไมทราบวาการแปรญัตติที่กําหนด

ไว ผมจําไมไดวามนัอยูในรัฐธรรมนูญหรืออยูในขอบังคบัของสภา อยูในรัฐธรรมนูญ คือที่บอกวาใคร

รับรองญัตติไหนแลวหามแปรญัตติอ่ืนนี่ ผมวาแยเลย 

 ประธาน  :  คนรางก็คงเจตนาใหมีการแปรอยางมากก็ประมาณ ๑๐ สวน 

 นายวรพจน  วงศสงา  :  ไดแค ๑๐ กลุมเทานัน้เอง แลวมันจะ Cover ทั้งหมดได

อยางไรครับผม 

 ประธาน  :  ๙ กลุมดวยซ้าํ เพราะคนแปรญัตติกับคนรับ ๙ - ๑๐ ทานมานิจครับ 

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  กราบเรียนทานประธานครับ จะตอเนื่องจากทีท่านเสริม

เกียรติไดแถลงมา ความจริงผมก็ไดคุยกับทานเสริมเกยีรติมาตลอดเวลานะครับ แตวาทาน

กรรมาธิการทานอืน่ไมทราบเกี่ยวกับเร่ืองไปบางแสน ทางเรากพ็ยายามที่จะพาอนุกรรมาธิการไป

บางแสนดวย ไมใช เพื่อไปเที่ยวหรอกเพื่อไปทํางาน แตวาคําตอบก็คอืวา ใหเราทําหนงัสือไป แลวเขา

จะพิจารณาดอีูกที เพราะฉะนัน้เราก็บอกวาตองบอกมากอนที่จะใหไปหรือเปลา ผลสุดทายก็บอกวา 

ไมใหคณะอื่นไป เพราะฉะนัน้คณะนีก้็คงไมตองไป ก็เปนอยางที่เหน็กค็ือวา เราไมไดไปนะครับ 

เพราะวาเขาบอกวามันไมมีเวลาที่จะไปทาํงานแลว แตอยางไรก็ตาม หลังจากกลับมาจากบางแสน

เมื่อวันที่ ๑๖ แลว วนัที ่๑๗ มีการประชุมตรวจรางครั้งสดุทายนะครับ ก็มีขอผิดพลาดหลายอนั ซึง่ผม

ก็ไดทําบนัทกึสวนตัวไปถงึเลขาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เพราะวาเวลามนัไมใหแลว 

เนื่องจากวาวนัที ่๑๗ นัน้จะตองเสร็จ เพราะจะตองสงตนฉบับหนงัสือพิมพที่จะออกในวนัที ่๑๙  

นะครับ วนัที่ ๑๗ มนัตองสงลวงหนาแลว เพราะฉะนัน้เขาก็บอกวาเวลามันจาํกัดมาก  

 แตอยางไรก็ตามทีม่ีคําถามวา ถาเราทาํบนัทกึไปเขาจะฟงหรือไมนัน้ ผมคิดวา 

นาจะตองฟง เพราะวาในการที่กําหนดใหมีกรรมาธิการคณะนี้ กเ็พื่อวาที่จะใหเราตรวจรางให

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นเขากต็องฟง สวนฟงแลวจะทําตามหรือไม อันนี ้

คงเปนอีกเรื่องหนึง่นะครับ เพราะวาเขาคงมีเหตุผล ในทีป่ระชุมของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

กรรมาธิการหลาย ๆ คนก็มขีอเสนอในเรื่องของการใชถอยคําอยูหลาย ๆ ถอยคํา ซึง่ก็มีมาก แตวา

กรรมาธิการกบ็อกวา บางอนัเปนเรื่องซึ่งลอกมาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เพราะฉะนัน้ ป ๒๕๔๐ 

คงมีเหตุผลดีแลวที่ใชถอยคําอยางนัน้ กเ็ลยไมแตะตอง เวนแตวาของทีบ่ัญญัติเขาไปใหม ก็ถาหากมี

ถอยคาํอะไรผดิพลาด เขากจ็ะแกไข ถาหากเรามเีหตุผลพอ ผมยกตวัอยางอยางนี ้อยางเชน ประเทศ

ไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอนัเดียวกนั จะแบงแยกมไิด ก็มีคนมาแปรญัตติวา เขตพระราชอํานาจ  



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐       สุรียรัตน ๒/๓ 

 

อะไรตออะไร เขตเศรษฐกิจ อะไรตออะไร ซึ่งมนัเปนคาํกวาง ๆ กวางมากเลยนะครับ ตกลงกันวา

กลับไปใชคําเดิมในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ อยางนีเ้ปนตน  

 ฉะนัน้ก็เรียนวา หลังวันนี้แลวนะครับ อนุกรรมาธิการชุดผมนี่มีขอสังเกตอะไรก็จะได

ทําบนัทกึกนัในวนันี้ครับ ขอบคุณครับ 

 ประธาน  :  ขอใหไมตองรอใหเสร็จ ขอเปนอยางที่วา ขอเปนสวน ๆ เชิญทานวนีัส

ครับ 

 นายวนีัส  มานมุงศิลป  :  ทานประธานที่เคารพ ทานกรรมาธิการครับ ผมมี

ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมาธิการของเรา ผมคิดวาเราควรจะสรางผลงานใหเปนที่ประจักษแก

สาธารณชนวาเราไดทําหนาที่ในบทบาทนี้แลว ผมมีความเห็นวาเราควรจะมีการ Comment ในเรือ่ง

ทางวิชาการ เกี่ยวกับรางกฎหมายเปนขอ ๆ ถึงที่มาที่ไป เผยแพรออกสูสาธารณชน อันนี้คือประเดน็ที่

หนึง่ 

 ประเด็นที่สอง เกี่ยวกับการยืน่ญัตติอภิปราย เห็นวากลุมเราคงจะคุยกันในวิสัยตรง

นี้ไดวาในประเด็นใดบางที่เหน็ควรรวมกนั เพราะวาผมมาคิดดูวาถาจะแยกกลุมอยางทานประธาน

นําเรียนเมื่อสักครูนี้วา อาจจะเปน ๔ - ๕ กลุม ถาตัด ๓๕ ทานออก มนัก็เหลือ ๖๕ คน ๖๕ คน กแ็บง 

๑๐ คน ก็เหลอื ๕ - ๖ กลุม ผมคิดวาประเด็นตาง ๆ มนัจะนวัเนยี และทนีี้มันจะทาํใหเวลามันจะ

กระชั้นชิด ผมคิดวามันเปนไปไดไหมที่จะตองอภิปรายไดในรูปมาตรา โดยมีกรอบเวลาเปนขอจํากัด 

สวนการอภิปรายในประเด็นซ้ําซอน ก็ใหเปนหนาที่ของทานประธานในที่ประชุมครับ 

 ประธาน  :  ครับ ในเรื่องแปรญัตติคงไมใชเร่ืองของเราทีจ่ะมาพูดกนั เดี๋ยวเขาพูดกัน 

ที่นอกรอบ สสร. นะครับ ทางอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ 

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ไมมีครับ 

 ประธาน  :  ครับ ก็คงจะเปนที่เขาใจกนัแลวนะครับวา การตรวจรางนั้นเราไมไดใช

เลมนี้ตรวจ เราจะใชเลมที่เปนโรเนยีวอนันี้เปนหลัก เพราะวาเลมนี้เปนเลมที่เขาจะทํา ที่เขาทาํเพือ่สง

อันนี้แลวถามอีะไรผิดพลาดเราก็แกจากตรงนี้ เวลากรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญใชพิจารณาก็ใช 

อันนีพ้ิจารณาฉะนัน้เราควรจะใชตรวจอันนี้ ครับ ถาอนกุรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญไมมีอะไร

เพิ่มเติมแลว ก็มีเร่ืองของอนุกรรมาธกิารตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึง่ไมทราบจะมีใคร 

เพราะวันนี้คณุวิจิตรไมอยูครับ เชิญครับ 

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผมเปนรองคณะ 

อนุกรรมาธกิาร เมื่อสักครูนีผ้มติดตอทานวิจิตรไป ปรากฏวาทานไมไดรับ คงติดตอไมไดนะครับ ผม

จะขอแถลงแทนนะครับ 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐       สุรียรัตน ๒/๔ 

 

 ประธาน  :  เชิญเลยครับ 

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  เพราะมงีานอยู ตอนนี้ไมมีอะไรคืบหนาจากการแถลง

คร้ังที่แลว แตมีงานอยู ๒ งานคือ การสัมมนาที่โรงแรมรามาการเดนท วนัที ่๓ พฤษภาคม เวลา 

๑๓.๐๐ นาฬกิา งานหนึง่ แลวก็การประชมุที่เกีย่วกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ง สส.  สว. ในวนัรุงขึน้ ในวนัที ่๔ ครับ 

 ประธาน  :  ครับ จะเรียนนดิหนึง่วา การยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เปน

เร่ืองที่กรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญจะตองดําเนินการ และในที่ประชุมนั้นเขาไดมีมติแตงตั้งคณะ

อนุกรรมาธกิารยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นมาแลว แตเขาใจวายงัไมไดมคีําสั่งอยางเปน

ทางการครับ แลวก็ไดคุยกนัเปนการนอกรอบใน ๒ - ๓ วันนี้กท็ราบวา จะมีการดําเนนิการและเขาใจ

วา อาจจะมีการประชุมคร้ังแรกภายในสัปดาหนี้ของคณะอนุกรรมาธิการนั้น เขาก็จะเร่ิมดําเนนิการ 

เมื่อเขาเริ่มดําเนินการนี่ผมกไ็ดขอเขาไววา ขอใหสงใหคณะตรวจรางของเรานีเ่ปนสวน ๆ ถาเปนไปได

นะ คงไมตองมานัง่รอใหมนัเสร็จทั้งหมด เพื่อคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายจะไดดําเนนิการ

ไดทันกาํหนด เขาใจวาตามขั้นตอนที่เขาวางเอาไวนี ่การยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทัง้หมด

จะเสร็จส้ินภายในวนัที่ ๑๖ กรกฎาคม เสร็จจากกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญทีว่างไว  

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  สงเรื่องให สนช. พิจารณา 

 ประธาน  :  ซึ่งมันเปนกําหนดที่เร็วกวาทีรั่ฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวกําหนดไว แตวาที่

เขาวางตารางการทาํงานเอาไวนะ กาํหนดไวอยางนัน้ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธานนิดหนึง่ครับ คือผมหวงใยนะ

ครับ เพราะวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูนี่มันจะเกิดภาระกับองคกรอื่นที่เกีย่วของ เชน กกต. ใน

การไปทําการแบงเขต ถาเกดิสมมุติมี สส. ๓๒๐ เดิมมนั ๔๐๐ นี่ แลวไปแบงเขตใหม เวลากระชัน้จะ

ทําทันไหม ผมไมมั่นใจนะครับวา ๑๖ กรกฎาคมไปแลว ผมฟงดหูลาย ๆ คนหวงใยเรื่องนี้กนัเยอะนะ

วา มันยังไมตกผลึกเลยวา ๓๒๐ + ๘๐ จะลงตัวไหม แลว ๘๐ นี่สัดสวนเปนอยางไรก็ยังไมชัดเจน 

 ประธาน  : คือมันคงลงตัว เพราะวาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม รัฐธรรมนูญเราเสร็จ

เรียบรอยไปแลว รัฐธรรมนญูนี่มันตองเสร็จ ๖ กรกฎาคม 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เขาจะทาํทนัไหม สัดสวนนี ่

 ประธาน  :  อันนีถ้ามกีฎหมายแลว อยางไรก็ตองทนั หนวยงานอะไรทีรั่บไป จําเปน 

ตองทําใหทนั อันนี้เราไมตองไปหวงแลวครับ ทานมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมจะขอไปสูเร่ือง

เมื่อสักครูที่ขอแจกที่ประชุม คือเปนเรื่องของคณะอนกุรรมาธิการขอมูลดานสารสนเทศ ไดเสนอ

เอกสารทีม่ีตอหนาทาน ความจริงเปนหนังสือที่ทานประธานอนุกรรมาธิการไดทําถึงผม เมื่อวันที่ ๕  



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐       สุรียรัตน ๒/๕ 

 

เมษายน แลวก็ไปเสนอที่บางแสน ผมก็เซน็ คือตนฉบับหนึง่ อยางที่เรียนวา ๕ เมษายน อันนี้ไมตอง

จดอะไรตอะไรนะ พวกเราถอืวาเสนอฉบับถูกตอง แตวาเสนอที่ประชุมไมทราบวาเอกสารฉบับนี ้ถา

ลงวนัที ่๕ เมษายน แลวเสนอที่บางแสน ผมก็ลงนามเสนอวาใหนําเสนอคณะกรรมาธิการพิจารณา 

แตปรากฏวามันยงัไมรูหลุดไปที่ไหน หนังสือฉบับนั้น เปนเรื่องที่ทานประธานอนุกรรมาธิการสงเสรมิ

ขอมูลสารสนเทศ เสนอในเรือ่งของขอเสนอทางวิชาการเกี่ยวกับทีม่าและอํานาจหนาที่ของรัฐสภา ซึ่ง

อยางที่ไดทาํไวนี ่เปนเอกสารทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการยกรางรัฐธรรมนูญ ก็

อยากจะนาํเสนอคณะกรรมาธิการวา เอกสารขอเสนอนี ่คณะกรรมาธกิารจะเห็นสมควรนําเสนอ

ตอไปยังคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญหรือไม เพือ่จะไดดําเนนิการใหเปนไปตามมติของ

คณะกรรมาธกิารตอไปครับ ขอไดชวยพิจารณาดวยครบั 

      

           - ๓/๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันวันองัคารที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐             จีรภา ๓/๑ 

 

  ประธาน  :  เชิญครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอบคุณทานประธานครับ คือจากที่ผมอานดูของทาน

ประธานอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลสารสนเทศ ฉบับทีท่านประธานแจก ผมดูแลวกม็สีาระแลวก็มี

เหตุผลที่ดนีะครับ ในสวนตัวของผม ผมกเ็ห็นวาสมควรที่จะเสนอขึ้นไป เพราะวาอยางที่ทางฝาย

ทานวรพจน หลาย ๆ คนไดบอกวา โดยเขยีนสวนใหญจริง ๆ แลว ก็เหน็วาวุฒิสภาถาหากวามาจาก

สรรหามันก็คงจะมีปญหาจรงิ ๆ เยอะแยะ ก็ควรที่จะมาจากการเลือกตัง้ ผมก็เหน็ดวยครับ สวนการ

เลือกตั้งทีว่าเราเคยคุยวามนัมีประเด็นตําหนิติเตียนบาง เราก็ไปแกปรับเอา ไปตั้งกตกิาเอาวาอะไร 

ที่มันไมด ีสภาผัว สภาเมียอะไรก็วาไป แกไป แตวาโดยหลักการวาการแตงตั้ง การสรรหา การ

เลือกตั้ง อะไรเหมาะ ผมก็ยงัเห็นวาเหตุผลของการเลือกตั้งเหมาะสมทีสุ่ดครับ 

  ประธาน  :  เชิญครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึง่  

ตามขอเสนอนีไ่ดพิจารณา ๒ ทางเลือก ทางเลือกหนึง่ก็คอืวาเลือกตัง้มาครึ่งหนึ่ง และสรรหามา

คร่ึงหนึง่ อีกทางเลือกหนึ่งกค็ือวามีสรรหามาจํานวน ๒ เทาของจาํนวนวุฒิสภาที่สามารถที่จะมี แลว

ไปใหประชาชนเลือก หมายความวากอนที่ประชาชนจะเลือกนัน้ มีคณะผูกลั่นกรองบุคคลเหลานี้

เสียกอน บุคคลซึ่งคิดวาเราจะพึง่ไดก็มี อดีตประธานรัฐสภา อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานศาล

ฎีกา อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด  และอดีตประธานองคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนญูที่ไมสังกัดพรรคการเมืองมาแลวไมนอยกวา ๕ ป ผมคิดวาทานเหลานี้คลาย ๆ กับ

เปนผูหลกัผูใหญของบานเมอืง ซึง่พนจากการเมืองไปแลว ถาหากวาขอใหทานเปนผูสรรหา คัดหา

บุคคลในแผนดินนี้เพื่อไปใหประชาชนเลือก ก็เปนการกรองชั้นหนึง่เสียกอน แทนที่วาใครสมัครเขามา

ก็สงไปเลย มนัก็จะเกิดสภาผัว สภาเมีย แตวิธีนี้มนักรองไปชั้นหนึ่งแลวไปใหประชาชนเลือก นี่คน

เหลานี้คนดีเหลานี้ใหประชาชนเลือก อันนีถ้าจะวาไปแลวมันก็เปนการจํากัดเสรีภาพของผูซึ่งจะ

สมัครเขามาอยูพอสมควร แตวาเสรีภาพมนัก็มกีารจํากดัอยูในหลายเรื่อง ในการที่บคุคลจะเขาไป 

ทําหนาที่อะไร ก็ถกูจํากัดเสรภีาพตามหนาที่ซึ่งเขาจะตองเขาไปทาํ เปนตนวา คนจะเขาไปบวชพระ 

ก็ตองถูกจาํกดัเสรีภาพไมใหเสพเมถนุ คนซึ่งจะไปทาํหนาที่ตุลาการกถ็ูกจํากัดเสรีภาพจาํนวนหนึง่

เชนเดียวกนั  คนซึ่งไปเปนตํารวจ ทหาร กจ็ะถูกจาํกัดเสรีภาพสวนหนึง่เหมือนกนั เพราะฉะนัน้คนซึ่ง

จะมาทําหนาที่เปนเสาหลักของบานเมืองอยางนี้ก็จะตองถูกจาํกัดเสรภีาพจํานวนหนึ่งเชนเดียวกนั 

เพราะฉะนัน้ผมคดิวา อันนีก้เ็ปนเหตุผลที่คดิวาถามีการกลั่นกรองเสยีชัน้หนึ่งกอนแลวไปให

ประชาชนเลือก ประชาชนก็เปนผูเลือก เขาเปนผูชี้ขาดครัง้สุดทาย แตวากอนเขาจะเลือกนัน้มีการ

กลั่นกรองแลว ก็เลยเสนอวิธนีี้มาครับ 
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  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตครับทานประธาน 

  ประธาน  :  เชิญครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือผมเองไมอยากใหตกตรงนี้ ทานมาลินีขอโทษที  

คือผมไมอยากใหตกตรงนี้เลย ผมกาํลังคดินะทานอาจารยวา ที่ทานบอกวามันดีตรงที่วามีการ

กลั่นกรองเพื่อใหประชาชนเลือกใหเหลือนอยลง ดูภาพถาเกิดการกลั่นกรองที่ดี เครื่องกรองมนัด ี

มันก็ดีอยูหรอก แตผมไมมั่นใจในเครื่องกรองครับ  

  ประธาน  :  เชิญครับทานวรพจน 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  คือถึงอยางไรก็ดกีวากรองแลวตั้งเลยครับ 

  ประธาน  :  ขอเชิญทานวัชรา เดี๋ยวคุณหมอ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผมวาขอเสนอนี้ด ี

นะครับ แตยื่นมาเพื่อใหคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณากอนวนัที ่๒๖ บัดนีม้ันพนวันที่ 

๒๖ มาแลว ซึง่เขาสงมอบแลว 

  ประธาน  :  ไม ชวงนี้แกไดหมด คือขณะนี้เลือกตั้งจะเปนอยางไร ส.ส. จะกี่คน  

จะทาํอะไร มนัยงัแกกนัทัง้นั้น รวมทั้งวุฒจิะมาจากอยางไร 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ถาเสนอไปนะครับ ก็เทากับวานอกองคกร ๑๒ องคกร 

  ประธาน  :  ไมใชครับ อันนีเ้รามีสิทธิเสนอไป 

  นายวัชรา  หงสประภัศร   :  สรร. ก็นาจะแปรญัตติเทานัน้ 

  ประธาน  :  ไมครับ อันนีเ้ปนเรื่องความเหน็ของกรรมาธกิารวิชาการทีต่ั้งไป ไมใช

ความเห็นนะครับ หมายความวาเปนขอเสนอ เปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร

ยกรางรัฐธรรมนูญเทานั้นเอง ไมใชวาไปบังคับใหเขาตองเอาอยางนี ้

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ไมเปนไร 

  ประธาน  :  เชิญคุณหมอกอนครับ 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ   :  ประธานคะ ดิฉันคิดวาเรามองตองเจตจาํนงของ 

คณะอนุกรรมาธิการเรากอนวา เรามองที ่๑. วาเนื้องานกอน หนาที่จะใหวุฒิเขาทาํอะไร ทีนีพ้อ 

ตกผลึกแลววา วฒุิควรจะตองมีหนาที่รวมทั้งตัง้แตการถอดถอนดวย ตรวจสอบรัฐบาลอะไรตออะไร 

กลั่นกรองกฎหมาย ทั้งหมดแลวในขอ ๑ แลว เมื่อมีหนาที่เชนนี ้ก็จาํเปนจะตองเลือกวุฒิทีม่ีศักยภาพ  

มีคุณภาพที่รับได เมื่อเปนเชนนัน้จงึคิดวา เราตองกรองกอน แลวใหประชาชนเลือก นัน่คือประเด็น 

  ประธาน  :  เชิญทานมานิจครับ 
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  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาขอเสนออันนี้เปนขอเสนอ 

ในเชิงวิชาการ ของเรานาจะตองมาพิจารณาวาเราจะรบัขอเสนอนี้ไหมวา เปนขอเสนอของ

คณะกรรมาธกิารคณะนี ้ถาเผื่อรับแลวก็เสนอเขาไป สวนกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญสนใจใน

รายละเอียดอยางไร เขาก็จะซักถามทานอาจารยนครินทรซึ่งเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอยู

ดวยแลว เพราะฉะนัน้ผมอยากใหเราพิจารณาเปนขอ ๆ ไป ขอ ๑. เห็นดวยไหมที่วา จะใหวฒุิสภามี

อํานาจหนาทีต่ามนี ้ขอ ๒. จะตองมีการเลือกตั้งไหม อยากใหพิจารณาอันนี้เปนขอ ๆ ไป ถาเราเห็น

ดวย เราไมเหน็ดวย เราก็แกได ถาเราเหน็ดวยทัง้หมดก็เสนอเขาไปเลยนะครับ เขาสนใจเขาก็จะมา

ถามเอง เพราะวาการพจิารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญูนั้น นอกจากจะพิจารณาตาม

ขอเสนอทางวชิาการของเราแลว เขากพ็ิจารณาจาก ๑๒ องคกรนัน้ดวย พิจารณาจากขอเสนอการ

แปรญัตติของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญดวย มนัมหีลายทางดวยกนัครับ 

  ประธาน  :  คือไมไดหมายความวาเราจะตองดูเหน็ดวยรอยเปอรเซ็นตกับอันนี้  

แตหมายความวาโดยหลกัการใหญ ๆ กรรมาธิการเราเหน็วาควรไหม ขอเสนออันนีท้ี่เสนอ

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เชิญทานอาจารยอุดมครับ 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ทานประธานครับ ทานกรรมาธิการ ผมคิดวา

ขอเสนออันนีม้ันยงัดูเหมือนมันฉาบฉวยเกินไป ในประเด็นแรกก็คือวา เรายังมองไมเหน็วาความ

จําเปนที่จะตองมีวฒุิสภาที่ซอนกับสภาผูแทนราษฎรในลกัษณะอยางไร คอืผมมองอยางนีว้าใน

ระบบที่มี ๒ สภา  

  ประธาน  :  ขอขัดหนอยไดไหมครับ คือประเด็นวาจะมีกีส่ภานี่เลิกพูดแลว  

เขาตายตัวแลว เขามี ๒ สภา 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมยังมองไมเหน็วาการมี ๒ สภา สภาที่ ๒  

เขาทาํหนาที่ในแงของการเปนตัวแทนประชาชนที่แตกตางกนันีน่ะครับ ควรจะชี้ใหเห็นชัด เพราะวา

ไมอยางนั้นกระบวนการในการสรรหาหรือวาการเลือกตัง้ตรงนี้มนัก็ไมไดตอบเหตุผล อันนี้คือผม

อยากใหเปนอยางนัน้ คือไมไดหมายความวาจะคานการมี ๒ สภา แตวา ๒ สภานีม่ันควรจะตอง

แสดงใหเหน็ถงึภารกิจหนาทีท่ี่แตกตางกัน แนนอนวาในรฐัธรรมนูญ ๒๕๔๐ บอกวา สภาที่ ๒  

ทําหนาทีเ่ปนสภาสําหรับทาํการตรวจสอบองคกรตาง ๆ แตวาสวนเหลานี้ผมยงัเขาใจวา บางครั้งก็ไป

ทําหนาทีซ่อนกับ สส. ซึ่งทําใหเหน็วา ถาในตางประเทศผมไมเหน็มีองคกรในลักษณะ ๒ สภา ที่ทาํ

หนาที่ลักษณะแบบนี้ คือถาพูดไปวุฒิสภาในตางประเทศมันคือตัวแทนของพืน้ที่ มนัไมใชตัวแทน

ประชาชน ๒ ตัวแทนที่จะตองมีความชอบธรรมซอน ถาพูดไปแลวคอืตางคนตางกเ็ปนตวัแทนของ

ประชาชน แตวาในตางประเทศที่ม ี๒ สภา สภาหนึ่งเขาตัวแทนประชาชนทัง้ประเทศ แตวาสภาที่ ๒  
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ก็คือตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่ อันนี้คอืขอพิจารณาวาประเทศตาง ๆ แตวาสําหรับของไทย ถาเรา

จะสรางแบบนี ้มันก็คือการยนืยนัวาภารกิจหนาที่ของสภาที ่๒ ทําอะไร ถายืนยันตรงนี้เราก็ตองบอก

วาแลวคนเหลานี ้ถาเทยีบกบัคนแรก กลุมแรก ทําไมถึงมีอภิสิทธิ์มากกวา เพราะประชาชนกลุม

เดียวกนัเลือกคนนี้ ประชาชนกลุมเดยีวกนัเลือกอีกคนหนึง่ คือมันเปนความชอบธรรมที่ซอนกนั  

แลวเราจะอธบิายอยางไร ตรงนี้ผมถงึบอกวาตองอธบิายตรงนี้ใหไดกอนวา ประชาชนเลือก สว. 

ประชาชนเลือก สส. เขาเขาใจไหมครับวา ถาเกิดคนคนเดียวกนัเลือกตวัแทนแลว ทําไมถึงมี

ความเห็นที่แตกตางกันได ขอบคุณครับ  

  ประธาน  :  เชิญทานวรพจนกอนครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ทานประธานที่เคารพ ผมก็ยอมรับวาขอเสนอนี้ยงัไม

ละเอียดลึกซึง้เพียงพอ ผมขอความกรุณาวาขอใหพวกเราไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในบายวนันี้กอน 

แลวจะพยายามทําใหลึกซึง้ที่สุดครับ 

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ ยังไมใหสงไปใชไหมครับ เชิญทานพิเชียรนิดหนึ่งครับ 

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ   :  กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการครับ 

กระผม พิเชียร เร่ืองของที่มาของวุฒิสภาผมคิดวาเปนประเด็นใหญ ผมคิดวาจะเปนประเด็นหนึ่ง 

ที่ชี้ขาดเรื่องรฐัธรรมนูญฉบบันี้วาจะผานความเห็นชอบของประชาชนในการลงประชามติหรือไม  

ถือวาเปนประเด็นใหญอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสังคมยังมีขอคิดเห็นที่แตกตางกนั โดยขอคิดเห็นใหญนั้น 

ก็คือมีสวนหนึง่มองวานาจะมาจากการเลือกตั้งทัง้หมดเลย ไมวาจะเปน ๑๖๐ คน หรือ ๒๐๐ คน  

อีกสวนหนึ่งก็เห็นวานาจะมาจากการสรรหา ก็สรรหาหมดทั้ง ๑๖๐ คน โดยแบงกรรมวิธีสรรหาไป 

แลวตอนนีก้็มทีางเลือกที่ ๓ คือบอกวา ถาอยางนัน้ประนีประนอม เอาเลือกตั้งผสมกับสรรหา อันนี ้

ก็เปน ๓ แนวทางขึ้นมา ผมคิดวาประเด็นนี้เทาที่ผมไดฟงดู มติยงัไมเปนเอกฉนัทนะครับทาน

ประธาน คือยงัดิ้นไปดิ้นมาอยู ยงัออกไดหลายทางทั้ง เอ บี แลวก ็ซี  ดังนัน้ถาเปนไปไดกระผมคิดวา

เราในฐานะกรรมาธิการวิชาการจะเปนไปไดไหมที่เราจะหยิบยกประเดน็นี้ข้ึนมาแลวก็ลองทาํเปน

สัมมนาดู จะเชิญบุคคลฝายตาง ๆ ที่มีขอคิดเห็นตาง ๆ มาพูดคุยถึงขอดีขอเสีย แลวก็ในทายที่สุดผม

วาเราอาจจะตองมาอภิปรายแลวก็หาขอสรุปวาเฉพาะในกรรมาธิการของเรา ๑๐ กวาทาน เราคิดวา

เราจะมีมติอยางไร จะมีมติไหมครับในเรื่องนี ้หรือถาไมมีมติก็สุดแลวแตอนุกรรมาธกิารทานจะเสนอ

ขอคิดเห็นอยางไร ในสวนความเห็นของกระผม กระผมคิดวาการสรรหานัน้ก็ดี คือดูบุคคลที่จะสรรหา 

ประธานองคกรอิสระตาง ๆ ก็รูสึกวานาจะไดรับความเชือ่ถือ แตผมคิดวามนัจะขัดกบัหลักสากล 

เพราะวาหลักสากลคือเขาใชวิธีการเลือกตั้งเปนสวนใหญ หลักประชาธิปไตยนีน่ะครับ คือไววางใจ

ประชาชนเปนหลัก 
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วาประชาชนนาจะรูวาใครดีหรือไมดีอยางไร แลวก็ไมตัดสิทธิของใครทีจ่ะมาสมัครรับเลือกตั้ง  

คือถาคนไมดมีาสมัครในทายที่สุดประชาชนก็ไมเลือก อันนี้คือหลักสากล ดงันัน้ตรงนีถ้าวากนัไปแลว

ไดเถียงกนัมา ๒๐ – ๓๐ ปแลว ไมไดเพิง่มาเถียงกนั แลวก็ไดประพฤตปิฏิบัติก็ไดมีระบบแตงตั้งมา

ระยะเวลาป ๒๕๒๐ ถึงป ๒๕๔๐ ถากระผมจําไมผิด ๒๐ ปนะครับ ที่ สว. มาจากการแตงตั้ง แลวก็

ในทายที่สุดเพิง่จะมกีารเลือกตั้ง สว. คร้ังแรกก็จากรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐  สว. เลือกตั้งเพิง่มี ๒ คร้ัง

เทานัน้เอง คือป ๒๕๔๓ กับป ๒๕๔๙  สวนตัวผมถาถามชั่วโมงนี ้ผมก็คิดวาผมสนบัสนุนใหมีการ

เลือกตั้งดีกวา เพราะวาในทายที่สุดมันพิสูจนกนัมาแลววาใหประชาชนมีอํานาจอธปิไตย มีฉันทามติ

ในการที่จะตัดสินวาจะเลือกใคร สวนถาจะให ๗ คนเลือก ๑๑ คนเลือก หรืออะไร จริงอยูแมวาจะดี

อยางไรก็ตาม แตวาในทายทีสุ่ดมันก็มีปญหาวา ส.ว. ที่ไดมามิไดมาจากฉันทามติของประชาชน  

จะไปอางวามาจากประชาชนอาจจะอางไมได เพราะฉะนั้นอาํนาจหนาที่ของ สว. ทีจ่ะไปดําเนนิการ

อะไรตาง ๆ กอ็าจจะทําไดไมเต็มที ่ผมก็ขออนุญาตฝากไวครับ  

  

 

                     - ๔/๑ 
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 ประธาน  :  ขอบคุณ เชิญทานประวิทย ขออนุญาตนิดหนึง่ สวนใหญจะตองไป

ประชุม สสร. เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ขอทัง้หมดจนถึงปดไมเกิน ๕ นาท ี

 นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ครับ คือ ๑. อํานาจหนาที่ คอนขางเหมือนรัฐธรรมนูญ  

ป ๒๕๔๐ แลวพอทางเลือกที่ ๑  ๒  ๓ ที่ทานเสนอมานี ่มันขัดกันเองตออํานาจหนาที่ หลัก

ประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นขอเสนอนี้ยงัเสนอไมได 

 ในประการที่สอง ผมเหน็ดวยตามเหตุผลที่วา เลือกตัง้โดยตรงเทานัน้ถาจะมี เพราะ

ตองเปรียบเทยีบกับรัฐธรรมนูญของ ป ๒๕๔๐ ดวย และทั่วโลกดวยนะครับ 

 ประธาน  :  เชญิทานครับ 

 นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธานครับ เทาที่ผมดูในนี้นะครับ วาม ี

การสรรหาแลวมาใหประชาชนเลือก ผมไดคุยกับ สส.ของประเทศลาวครับ เขาใชอันนี้ครับ เขาบอก 

องคประกอบที่จะใหมันไดคอื ๑. พรรคเลอืกมา ไดมาแลวมาใหประชาชนเลือก การซื้อเสียงไมม ีแต

ของประเทศไทยเราทานจะตองทําเพิ่ม ๑. ตองใหประชาชนเขาใจ แลวก็เปนสวนของรัฐบาลเหมือน

พรรคเดียวของประเทศลาว ๒. เวลาไปหาเสียงจะตองมีการพาไปหา คือไมปลอยไปหาสะเปะสะปะ

ครับ อันนัน้เขาบอก ๓ องคประกอบนัน้ จะทําใหการเลอืก สส. ของประเทศลาวสําเร็จครับ ไมมีการ

ซื้อเสียงเลยแตของประเทศไทยพอเลือกมาได สรรหามาได ๓ คน สมมตุินะครับ เอาไป ๓ คนก็ซื้อกนั

อยูใน ๓ ครับ เหมือนปลาฉลาม เหลือออกมาเปนลูกตวัเดียว แบบนั้นครับ เขาซื้อกนั อันนี้ผมให

ขอคิดวารูปธรรมเขาทําแลว แตเขาทําใน สส. ของประเทศเพื่อนบานเราคือประเทศลาวครับ 

 ประธาน  :  ขอสั้น ๆ ทานวนีัสแลวกท็านสดศรี 

 นายวนีัส  มานมุงศิลป  :  ขอบคุณครับ ทานประธาน ขออนุญาตเสรมิคุณหมอ

ธีรวัฒน เร่ืองของประเทศลาว เขาเลือกตั้ง คนที่กาคือคนที่ไมเอานะ กานะไมเอา เอาทิ้ง คนที่เหลือนี่

ไดเปนครับ 

 ประธาน  :  เชญิทานสดศรีครับ 

 นางสดศรี  สัตยธรรม  :  นิดเดียวคะทาน ดฉัิน สดศรี คะ คือดิฉันมีความเหน็วา  

เราคงจะมาคยุดวยกนัเองนี ่ไมเหมาะ เราควรจะเชิญทานวุฒิสมาชกิทีเ่คยในอดีตนะคะ ทกุ ๆ สมยั 

 ประธาน  :  ขอโทษ ขณะนี้เราไมสนใจอยางนั้นนะ มันเปนเรื่องของขอมูลทาง

วิชาการที่เรากาํลังทํา 

 นางสดศรี  สัตยธรรม  :  ใชคะ คือเรานาจะรับฟงเขาบาง ในสวนของผูทีม่ี

ประสบการณและผานมาแลววา ทานมีความเหน็อยางไร แลวก็ที่จริงเขามีประสบการณมากกวาเรา

ในการนี้ จะเปนไป 
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ไดไหมถาเราจะขอตัวแทนวฒุิสมาชิกแตละยุคมารับฟงความคิดเหน็ 

 ประธาน  :  คือเราจะขอตัวแทนที่ใหขอมลูทางวิชาการ ไมใชความรูสึกสวนตวั 

เพราะตอนนี้เราเปนกรรมาธิการวิชาการ เสนอขอมูลทางวิชาการ เชิญทานมานิจ มีอะไรครับ 

 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมมีนิดเดียวทานประธานครับ ใหขอมูลเร่ืองเงื่อนเวลา 

คือทราบวากรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะประชุมกนั วันที่ ๒๓ พฤษภาคม กอนที่จะถงึเสนตายที่ 

๑๒ องคกร จะตองสงมาในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม เพราะฉะนัน้ของเราถาเผื่อเราเหน็ดวยในวนันีเ้ราก็

สงไป เพื่อจะไดพิจารณาตอนนัน้ เพราะหลังจากที่เขารับฟง ๑๒ องคกรแลว คงไมมีโอกาสจะไปรับ

ฟงคนอื่นแลว  

 ประธาน  :  คงไมเปนไร ที่ทานวรพจนทานขอไปดูกอน เพราะวาเราคงจะมกีาร

ประชุมกันกอนหนาวันนัน้ สําหรับวนันี้ผมคิดวาเราคงจะตองยุติแลวนะครับ แตวาขอนิดหนึง่วาใน

คราวหนานี่เราจะเอาอยางไร วันที่เรากําหนดไวยังไมเคยประชุมเลยนะวันศกุร แตวาเราอาศัยในวนัที ่

สสร. ประชุมครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  วันประชมุตอไปขออนุญาตเสนอนะครับวา ควรจะเปน

วันเดียวกับวันที่ประชุม สสร. เราจะไดไมเสยีเวลาครับ 

 ประธาน  :  จะใชอยางนัน้หรือไมครับ จะใชอยางนัน้ขณะนี้ผมยังไมรูเลยอาทิตย

หนาเขาจะมีประชุมหรือไมครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เขามีเมื่อไรก็เมือ่นั้นครับ 

 ประธาน  :  เอาอยางนี้ดกีวา ขออยางนี้ไดหรือไม วาถาอาทิตยหนาเขาไมมีประชุม  

เราจะประชุมวันศุกร เวลา ๑๓.๓๐ นาฬกิา ตามทีเ่รากาํหนดไวหรือไมครับ เอาอยางนั้นไหมครับ 

เชิญทานครับ ทานอาจจะขัดของหรือเปลาครับ 

 นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ไมคะ ทานประธานดวยความยนิดีคะ แตดิฉันคิดวาการ

จะพูดเรื่องอะไรตออะไร ถาหากวาใชวิธีรวบรัดและรวดเร็ว มนัจะไมตกผลึกหรอกคะ เพราะฉะนัน้ขอ

สักวันหนึ่งที่เรามีเวลา 

 ประธาน  :  ครับ ก็เราอาจจะมีวนัศุกร คราวหนาอยางทีว่า ผมคิดวาอาทิตยหนาเขา

อาจจะไมมีประชุม สสร. ถาเขาไมมีประชุม อาทิตยหนาถาจะมีประชุมก็ตองวนัที ่๘ อะไรพวกนี้ 

เพราะวันที่ ๗ เปนวนัหยุด อยางนัน้ถาเขามีเราก็ใชเวลา ๐๘.๓๐ นาฬกิา แตถาเขาไมมีเราขอเปนวัน

ศุกรที่ ๑๑ ใชไหมครับ 

 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  วันที่ ๑๑ เปนวนัหยดุหรือเปลา เปนวนัพืชมงคล

นะ 
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 ประธาน  :  วนัที ่๑๑ หยุดหรือเปลา ชวยดหูนอย 

 นายอรุณ  ลายผองแผว  :  วันที่ ๑๑ ไมหยุดครับผม หยดุวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้วันที่ ๑๑ ไมหยุด เรากน็ัดวนัที ่๑๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

แลวกันในกรณีที่อาทิตยหนา สสร. ไมมกีารประชุมกอนนัน้ ถาอยางนั้นก็ขอขอบคุณและขอปด

ประชุมครับ 

  

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา 

 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 

 

 

 

   


